

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy và Công điện khẩn số 04/CD-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc cách ly toàn xã hội được người dân đồng tình, thực hiện nghiêm; các huyện, thành phố đã thành lập các tổ tuần tra, tổ tự quản ở khu dân cư, tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhiều người dân đi lại, nhiều của hàng vẫn còn mở cửa.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để phòng, chống dịch hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị từ 0 giờ ngày 3/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 sẽ dừng việc di chuyển người dân từ địa phương có dịch về Thái Bình, trừ các trường hợp xe cấp cứu, xe phục vụ việc hiếu, việc hiếu, xe công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm

túc yêu cầu này. Bố trí tăng số người tham gia tại các chốt ở huyện, tùy theo tình hình có thể tăng số ca làm việc cho phù hợp, chú trọng tại chốt cầu Tân Đệ và cầu Nghìn.

Về hoạt động của các bệnh viện tuyến huyện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất không chuyển bệnh nhân từ bệnh viện tuyến huyện lên bệnh viện tuyến tỉnh, trừ trường hợp cấp cứu; giao Sở Y Bình, trừ các trường hợp xe cấp cứu, xe phục vụ việc hiếu, việc hiếu, xe công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất dừng hoạt động của tất cả các bếp ăn tập thể; chủ doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp suất ăn đến từng công nhân, trường hợp ăn tập trung phải bảo đảm không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch, đồng chí Phó Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm nghiêm túc; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện sẽ yêu cầu dừng hoạt động. Các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kể cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp, nếu còn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức bếp ăn tập thể yêu

cầu thực hiện như đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp.

Về hoạt động tại các khu cách ly tập trung, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong phòng, chống dịch, các khu cách ly đã thực hiện tốt các điều kiện ăn, ở và các nhu cầu thiết yếu. Dự kiến trong thời gian tới Quân khu 3 sẽ đưa về các khu cách ly tập trung của tỉnh trên 300 trường hợp, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và mỗi cá nhân thực hiện nghiêm các yêu cầu để ra tại khu cách ly; giao Sở Y tế ban hành quy chế khu cách ly về số lượng người, khoảng cách trong phòng cách ly bảo đảm nghiêm ngặt, phòng tránh lây chéo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Làm tốt công tác quản lý người từ vùng có dịch trở về địa phương, đặc biệt là những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Đối với khu cách ly tập trung của huyện, đồng chí yêu cầu khoảng cách trong phòng cách ly phải bảo đảm nghiêm ngặt, đúng quy định, phòng tránh lây chéo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Các tổ, đội tự quản ở thôn, khu dân cư phải hoạt động thực chất, tránh hình thức, né nang.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp ở một xã trên địa bàn huyện Vũ Thư. Qua kiểm tra cho thấy trên lúa xuân bắt đầu xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ và đạo ôn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo ngành Nông nghiệp kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân. Dù nhiệm vụ cấp bách lúc này là phòng, chống dịch Covid-19 song vẫn phải bảo đảm sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 05...

(Tiếp theo trang 1)

dịch theo quy định. Trường hợp đặc biệt do Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh quyết định

- Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.
- Giao Giám đốc Sở Y tế thông báo các địa phương có dịch Covid-19 để Tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm dịch thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với hoạt động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động tại các khu cách ly tập trung. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo:

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện không chuyển bệnh nhân lên các Bệnh viện tuyến tỉnh, trừ trường hợp cấp cứu.
- Tại các bệnh viện bố trí cán bộ y tế lấy các suất ăn và giao cho từng người bệnh hoặc bố trí giờ ăn luân phiên tại nhà ăn bảo đảm khoảng cách tối thiểu và không quá 20 người trong cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định;

3. Về hoạt động của các bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

3.1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp:

- Dừng hoạt động của tất cả các bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp suất ăn theo khẩu phần đến từng công nhân; nếu tổ chức ăn tập thể, không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm.
- Giao Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh: Triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc đảm bảo đúng yêu cầu của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện, yêu cầu chủ doanh nghiệp dừng sản xuất kinh doanh.

3.2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp:

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn (kể cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp): Nếu còn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức bếp ăn tập thể, yêu cầu thực hiện như đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp.
- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo đúng yêu cầu của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện, yêu cầu chủ doanh nghiệp dừng sản xuất kinh doanh.
- Nhận Công điện này, yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng đến hết ngày 15/4/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 04/CD-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải đã dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng

bằng đường bộ gồm xe buýt, xe taxi, xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng; bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Thời gian dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Trong thời gian dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh, Sở

Giao thông Vận tải giao Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý bến xe, các bến phà, bến khách ngang sông nếu không chấp hành.

PHẠM HƯNG



Các phương tiện tại Bến xe khách Thái Bình chiều ngày 31/3/2020.

Hỗ trợ hơn 40.000 tem dán niêm phong truy xuất nguồn gốc

Thực hiện đề án xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung của đề án đối với gia cầm. Đến nay, Chi cục đã hỗ trợ hơn 40.000 tem dán niêm phong truy xuất nguồn gốc

cho tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thọ Tuyết (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy); hỗ trợ đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 3 trang trại (gồm 2 trang trại gà thịt và 1 trại gia cầm giống); xây dựng được 1 website đăng tải các bài viết, hình ảnh giới thiệu sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi liên kết.

ĐÔNG HUNG Sử dụng hơn 4.500 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Hiện nay, đàn vật nuôi của huyện Đông Hưng có 25.719 con lợn, hơn 3.200 con trâu, bò và hơn 1 triệu con gia cầm các loại. Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, từ ngày 15/2 đến ngày 15/3/2020, toàn huyện đã sử dụng 4.547 lít hóa chất và 78.600kg vôi bột thực

hiện tiêu độc, khử trùng trên tổng diện tích hơn 9.000.000m². Trong đó, nguồn hóa chất do tỉnh hỗ trợ là 3.500 lít, còn lại do huyện và các xã, thị trấn tự động thêm. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện được thực hiện khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, hiệu quả.

MINH QUÂN

QUỲNH PHỤ Đánh bắt thủ công được khoảng 95.000 con chuột

Vụ xuân năm 2020, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 11.208ha lúa xuân. Trước tình trạng chuột phá hại sản xuất ngày càng gia tăng, cùng với các biện pháp diệt chuột bằng hóa học, sinh học, nhiều địa phương trong huyện đã tổ chức tổ phong trào diệt chuột thủ công như: Quỳnh Hải, An Cầu, Quỳnh Trang, An Đông, An Ninh, Quỳnh Thọ... Nhân dân diệt chuột bằng phương pháp thủ công như: đào bắt, hun khói...

nhiều hơn lượng chuột đánh bắt được ở vụ xuân năm 2019 khoảng 20.000 con.

Cùng với việc đẩy mạnh diệt chuột bằng nhiều hình thức (nghiêm cấm sử dụng điện), liên tục, đồng loạt, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo các địa phương tổ chức phun thuốc phòng, trừ bệnh lúa ôn hại lá khi phát hiện ruộng lúa bị bệnh từ 3 - 5% (số lá) trở lên; sau phun thuốc 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại nếu còn vết bệnh mới, vết cấp tình phải phun nhắc lại lần 2.

LƯU NGÂN

Từ đầu vụ đến nay, toàn huyện đã đánh bắt thủ công được khoảng 95.000 con chuột,

Đăng ký kinh doanh qua mạng góp phần phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 140 doanh nghiệp, 52 chi nhánh và văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới hơn 1.255 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh và tránh tiếp xúc tại nơi đông người, Sở Kế hoạch và Đầu

tư khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đăng ký nộp hồ sơ qua mạng điện tử (đối với các thủ tục hành chính có thể thực hiện nộp qua mạng) thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký

qua mạng (trừ thủ tục giải thể/ chấm dứt hoạt động là 5 ngày làm việc), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ. Sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp thuận, việc nhận/trả kết quả sẽ được thực hiện trực tiếp hoặc qua Bưu điện tỉnh Thái Bình tuy theo đăng ký của doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

Ngăn chặn nguy cơ gây bất ổn thị trường

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính vì vậy, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng mất cân đối cung, cầu; chất lượng hàng hóa được bảo đảm, giá cả ổn định.

Do dịch Covid-19 xảy ra, có thời điểm người dân đổ xô đi mua các mặt hàng phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn gây thiếu nguồn cung cục bộ. Dịp đầu năm cũng là thời điểm ngành Nông nghiệp bước vào vụ sản xuất mới, nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp tăng cao. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Những diễn biến trên tiềm ẩn nguy cơ thị trường mất cân đối nguồn cung và cầu; hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập vào địa bàn; giá cả thị trường dễ xảy ra xáo trộn. Xác định những mối nguy cơ gây bất ổn thị trường, ngay từ đầu năm, Cục đã chỉ đạo các phòng, đội quản lý thị trường tập trung nắm chắc địa bàn, tăng cường trình sát, điều tra, kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.



Đội Quản lý thị trường số 6 tiêu hủy 500 chai nước rửa tay khô chưa đủ điều kiện và chưa được phép lưu hành.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai kiểm tra 4 chuyên đề: an toàn vệ sinh thực phẩm; xăng, dầu, khí hóa lỏng; vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; vật tư nông nghiệp. Lực lượng quản lý thị trường của 6 đội đã tiến hành kiểm tra 707 vụ, phát hiện vi phạm và xử

lý 334 vụ, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 3,293 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu gồm sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đúng chi tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng theo quy định; không có giấy phép kinh doanh; không niêm yết giá hàng hóa

tại địa điểm phải niêm yết giá và bán hàng không theo giá niêm yết; vận chuyển, buôn bán thực phẩm không bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm... Đáng chú ý, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 63 vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh các mặt

hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, xử lý 58 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 100.650.000 đồng, tịch thu, tiêu hủy 500 chai nước rửa tay khô và 650 chiếc khẩu trang không bảo đảm quy định về chất lượng. Việc kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm và

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đã tạo sức răn đe đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình coi thường pháp luật, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý thị trường tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 14.000 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, kiểm tra. Nhằm phòng, chống hiệu quả nạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức khảo sát, kiểm tra nguồn cung, kịp thời tham mưu giải pháp cho tỉnh chỉ đạo không để xảy ra thiếu, khan hiếm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân không hoang mang, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động đi mua hàng hóa tích trữ. Đơn vị cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng và phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm giúp các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

KHÁC ĐUẬN

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kinh phí cho 26 công đoàn cơ sở mua 65.000 khẩu trang vải phat cho đoàn viên, công nhân. Cùng với hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang, các công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kinh phí cho một số công đoàn cơ sở mua 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay phục vụ phòng, chống dịch tại đơn vị, qua đó giúp người lao động yên tâm sản xuất.

* Một số cửa hàng thuốc trên địa bàn huyện Đông Hưng đã trao tặng gang tay y tế, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn cho Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cửa hàng thuốc Trưởng Giang đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện 1.000 đôi gang tay y tế, 40 chai dung dịch sát khuẩn; cửa hàng thuốc Thủy Ninh đã trao tặng Bệnh viện Đa khoa huyện 2.000 khẩu trang y tế. Đây là các vật tư y tế cần thiết cho các đơn vị trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

* Để phòng, chống dịch Covid-19, xã Đông Á (Đông Hưng) đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự chia thành 3 chốt kiểm dịch tại 3 điểm vào chợ Công an. Tại đây, những người không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ.

Chợ Chùa (xã Đông Á) là chợ lớn nên các buổi chợ thường thu hút rất đông nhân dân trong xã và các xã lân cận đến mua sắm. Các thành viên của 3 chốt kiểm dịch đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cho tất cả người dân trước khi vào chợ. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn, bán 3.000 khẩu trang theo chương trình trợ giá cho người dân có nhu cầu. Các chốt kiểm dịch tại chợ Chùa hoạt động liên tục đến hết tuần nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân, nhất là việc tự giác đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.

* Tại cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện Quỳnh Phụ, Huyện đoàn Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao tặng 800 khẩu trang y tế và 45 chai dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, nhân viên liên ngành đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện.

Đây là số khẩu trang và dung dịch sát khuẩn được Huyện đoàn Quỳnh Phụ kêu gọi xã hội hóa trong tháng thanh niên hưởng ứng các hoạt động chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.